

# Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong Đảng bộ Khối

23:05 31/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 30/8/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 (lớp thứ 6) cho 126 đồng chí chi ủy viên chi bộ cơ sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.**



*Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: PV*

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định

của Trung ương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế, đó là: nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt, chưa ngang tầm, còn lúng túng do đa phần cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là kiêm nhiệm, rất ít đồng chí được trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chuyên sâu; trong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những đồng chí thiếu bản lĩnh, nể nang, né tránh, làm việc chưa công tâm, khách quan khi kiểm tra, giám sát những đồng chí cán bộ có chức vụ cao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối, ngày 16/01/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối, đồng thời, triển khai Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”. Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã ban hành Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK về quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK và chủ đề công tác năm 2023, Đảng ủy Khối đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến đảng bộ trong Đảng bộ Khối.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng của lớp học, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí cán bộ tham gia lớp học cần tập trung cao độ trong thời gian học tập. Tăng cường trao đổi, đối thoại với các đồng chí báo cáo viên để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định vừa tận dụng cơ hội để chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giải đáp những vấn đề liên quan... Đề nghị các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trong quá trình báo cáo chuyên đề cần củng cố, khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận, hoặc khái lược các quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tập trung, đi sâu, làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung mang tính nghiệp vụ; có thể đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giúp các đồng chí học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại các cấp bộ đảng; tăng cường trao đổi, đối thoại về nội dung chuyên đề, tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại chi bộ, đảng bộ.

Trong thời gian bồi dưỡng 01 ngày các đồng chí sẽ được nghe và trao đổi cùng với các đồng chí

lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 04 chuyên đề, bao gồm: Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; Việc thi hành kỷ luật đảng; Giải quyết tố cáo đối với đảng viên; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên. Đây là những vấn đề mấu chốt, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu mà các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải triển khai và thực hiện thường xuyên. Đồng thời cũng sẽ có nhiều tình huống phát sinh từ thực tiễn công tác mà cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

**Nguồn: dukcqtw.dcs.vn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nang-cao-cong-tac-chat-luong-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang-trong-dang-bo-khoi>